

## ส่วนที่ ๓ การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ

## ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและระบบสาธารณสุขปภค	๑.๑ แนวทางการพัฒนาการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ร่องระบายน้ำ บ่อพักน้ำเสียฯลฯ ๑.๒ แนวทางการพัฒนาการขยายเขตไฟฟ้า ปรับปรุง ซ่อมแซม ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ๑.๓ แนวทางการก่อสร้างขยายเขต ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบน้ำประปา	แผนงานเคหะและชุมชน  แผนงานเคหะและชุมชน  แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง  กองช่าง  กองช่าง	
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนสังคม และคุณภาพชีวิต	๒.๑ แนวทางการส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสุขภาพอนามัยที่ดี ๒.๒ แนวทางการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน ๒.๓ แนวทางการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจนและผู้ยากไร้ ๒.๔ แนวทางการแก้ปัญหาความยากจน ๒.๕ แนวทางการการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ ๒.๖ แนวทางการพัฒนาการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา สู่ประชาคมอาเซียน ๒.๗ แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ	แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานบริหารทั่วไป  แผนงานสังคมสงเคราะห์  แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสาธารณสุข แผนงานการศึกษา  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด กองสวัสดิการสังคม  กองสวัสดิการสังคม สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด	กองสวัสดิการสังคม กองสวัสดิการสังคม กองคลัง กองสวัสดิการสังคม  สำนักงานปลัด

					แบบ ผ.๐๑
ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
		๒.๘ แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน ๒.๙ แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด	
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓.๑ แนวทางการพัฒนาด้านแหล่งน้ำ ๓.๒ แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ให้แก่ประชาชน การพัฒนา สินค้า OTOP	แผนงานการเกษตร แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	กองช่าง กองสวัสดิการสังคม	สำนักงานปลัด
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๔.๑ แนวทางสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังในการ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๔.๒ แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ บุกรุกที่ดินของรัฐ ๔.๓ แนวทางการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานการเกษตร	สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด	กองช่าง กองช่าง
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร การปกครอง	๕.๑ แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้เพิ่มขึ้น ๕.๒ แนวทางการปรับปรุงและพัฒนารายได้ ๕.๓ แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซมอาคาร สถานที่ จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงาน ๕.๔ แนวทางการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย	แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ทุกกอง กองคลัง ทุกกอง สำนักงานปลัด	กองช่าง

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
๖	ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งการท่องเที่ยว	๕.๕ แนวทางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีและสารสนเทศ ๖.๑ แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ๖.๒ แนวทางการพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ	แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด สำนักงานปลัด	ทุกกอง กองช่าง กองช่าง